

ปตท.สผ.ลั่น'โมซัมบิก'FIDครึ่งปีหลัง เพิ่มปริมาณสำรองอีก6ล้านล้านลบ.ฟุต

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปตท.สผ.คาดโครงการโมซัมบิกตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ครึ่งหลังปีนี้ หนุนเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต จากปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณสำรองรวมทั้งสิ้น 631 ล้านบาร์เรล

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า โครงการโมซัมบิก โรจูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซฯ ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณสำรองประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต คาดว่าจะตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ในครึ่งหลังปีนี้ ซึ่งขณะนี้โครงการได้มีการเร่งการเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ไปรษณีย์ไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินแล้ว และเมื่อโครงการโมซัมบิกตัดสินใจ FID แล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 8.5% หรือราว 6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยโครงการนี้ คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 ด้วยกำลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 2.5-3 หมื่นบาร์เรล/วัน หรือ 7-9% ของปริมาณการผลิตรวม ปตท.สผ.

ปัจจุบัน ปตท.สผ.มีปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว 631 ล้านบาร์เรล และมีปริมาณสำรองที่จะพบอีก 400 ล้านบาร์เรล โดยปีนี้บริษัทจะรักษาอัตราการผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมที่ 3 แสนบาร์เรล/วัน และรักษาต้นทุนการผลิตไว้ที่ 30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะเดียวกัน ก็แสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม โดยจะประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่จะหมดอายุลงในปี 2565-66 ทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ

ล่าสุดบริษัทย่อย PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) ได้ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) กับบริษัท PETRO NAS Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) เพื่อดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ 2 แปลงคือ SK417 และ SK438 ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลน้ำตื้น บริเวณนอกชายฝั่ง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซฯ และน้ำมัน คาดว่าจะใช้เวลา 4-5 ปีในการสำรวจ

นายสมพร กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทมีกระแสเงินสด 4,468 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการซื้อกิจการและการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพปิโตรเลียมสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง รองรับการลงทุนในแหล่งบงกชจากเชลล์ 22.222% การสำรวจเพิ่มเติมในแปลงปิโตรเลียมใหม่ที่มาเลเซียและเม็กซิโก การเข้าถือหุ้นเพิ่มในแหล่งบงกช ทำให้บริษัทรับรู้รายได้และกำไรทันทีในปีนี้ โดยมีการเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาร์เรล และมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นอีก 3.5 หมื่นบาร์เรล/วันจากเดิมที่ปีนี้บริษัทฯวางเป้าหมายปริมาณการขายปิโตรเลียมอยู่ที่ 3 แสนบาร์เรล/วัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมความพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยร่วมทุนกับบริษัทแม่ คือ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจ แอลเอ็นจีครบวงจร การต่อยอดการลงทุนธุรกิจก๊าซฯ ครบวงจรไปถึงธุรกิจไฟฟ้าในประเทศที่บริษัทมีฐานการผลิตอยู่แล้ว การศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น ธุรกิจเรือขนส่งติดตั้งที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวข้องพลังงานทางเลือก คาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนในธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ ปตท.สผ.มีค่าใช้จ่ายในการเรือขนส่งติดตั้งแทนรวม 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ.